

ปฏิทินการดำเนินงานกรณีผู้ประสงค์สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

วัน เดือน ปี	รายละเอียดกิจกรรม
15 มกราคม 2566	<ul style="list-style-type: none"> ● อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่งผลการประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2565 ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ และคณะกรรมการประจำคณะพิจารณารับรองผลการเรียน ในเดือนมกราคม 2566 (วันที่ 26 มกราคม 2566) ● นักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กำหนดวันสอบและรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้งานบัณฑิตศึกษาจะได้ทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
15-26 มกราคม 2566	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน ● งานบัณฑิตศึกษาประจำคณะเสนอรับรองผลการเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ● นักศึกษายื่นแบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
<p>26 มกราคม 2566</p> <p>วันสุดท้ายของการยื่นแบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● นักศึกษายื่นแบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (โดยระบุช่วงเวลาสอบระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2566) <p>เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์, แบบคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์, แบบรับรองการตรวจความซ้ำซ้อนของวิทยานิพนธ์, แบบคำร้องเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) ▪ รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จะส่งให้คณะกรรมการสอบทุกคน (หากไม่สามารถส่งได้ตามกำหนด นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องประสานการส่งเล่มวิทยานิพนธ์กับกรรมการสอบทุกคนอีกครั้ง)
<p>21 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>วันสุดท้ายที่นักศึกษาสามารถดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● งานบัณฑิตศึกษา แจ้งผลสอบต่อคณบดี ภายใน 3 วัน (ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566) ● งานบัณฑิตศึกษา แจ้งผลสอบต่อมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)
<p>21 กุมภาพันธ์- 20 มีนาคม 2565</p> <p>นักศึกษาดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ และต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสอบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาดำเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโดยผ่านการรับรองการแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 2. นักศึกษาส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบทุกท่านพิจารณารับรองทางอีเมล โดยพิมพ์อีเมลการรับรองการแก้ไขจากคณะกรรมการสอบทุกท่านส่งงานบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้แนบประกอบแบบคำร้องรับรองการแก้ไขก่อนส่งมหาวิทยาลัยรับทราบตามขั้นตอน (<u>หากดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด การสอบครั้งที่ 1 จะไม่ผ่าน</u>) 3. นักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่งานบัณฑิตศึกษา คณะ เพื่อดำเนินการส่งมหาวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ <p>เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ แบบรับรองการตรวจสอบและกลั่นกรองบทคัดย่อ ▪ แบบฟอร์มส่งตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (แนบเอกสารบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมไฟล์ word รูปแบบตามแนวปฏิบัติการขอรับการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ▪ มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาประสานอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะในการแก้ไข พร้อมทำไฟล์สรุปรายละเอียดการแก้ไข ▪ รายการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (แนบเล่มวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องเข้าเล่ม)
<p>20 มีนาคม -19 เมษายน 2566</p> <p>นักศึกษาดำเนินการส่งตรวจรูปเล่มและแก้ไขกับมหาวิทยาลัย</p>	<p>นักศึกษาติดต่อกับงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา เพื่อแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์จนกว่าจะได้รับการอนุมัติเข้าเล่มจากมหาวิทยาลัย (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับรองการแก้ไข หากดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด การสอบครั้งที่ 1 จะไม่ผ่าน)</p>

วัน เดือน ปี	รายละเอียดกิจกรรม
<p>10 พฤษภาคม 2566 นักศึกษายื่นเอกสารตามเกณฑ์ การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร เพื่อขอสำเร็จการศึกษา</p>	<p>นักศึกษาส่งเอกสารตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาการยื่นขอการ อนุมัติสำเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เล่มดำ) - เอกสารการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ - เอกสารอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

หมายเหตุ

- หากนักศึกษาประสงค์สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 **นักศึกษาต้อง**
ได้รับพิจารณาการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำคณะ ภายในวันที่ 25
พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาอาจมี
แนวโน้มไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565